



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธ.มศว เผยจุดยืน"งานวิจัยชุมชน" ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคม



เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธ.มศว

อธิการบดี มศว เผยจุดยืนเน้นวิจัยชุมชน สร้างความสุขเพิ่ม
คุณภาพชีวิตสำคัญไม่น้อยกว่ามีชื่อติดอันดับ
worldclass university นักวิจัยแนะ ชุมชนต้องบอกว่า
ต้องการอะไร

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง
วัฒนธรรมและศิลปะ : เพื่อเสริมสร้างชุมชนสู่การพัฒนา
ประเทศ ว่าในสถาบันการศึกษามีองค์ความรู้มากมายซึ่งมา
จากการทำงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งการจะนำความรู้
ใหม่ๆ ไปใช้ในด้านการศึกษาเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวถือว่าไม่
คุ้มค่า แต่ทำอย่างไรความรู้ใหม่ๆ จะนำไปสู่การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนแก่สังคม และต่อยอดความรู้ให้มีความกว้าง
และมีมิติที่หลากหลายมากขึ้น การบริหารมหาวิทยาลัยใน

ขณะนี้ได้ผนวกภารกิจ การเรียนรู้ การวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดถึงการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความเชื่อมโยงกันและกัน โดยไม่ใช้วิธีแยกส่วนในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการอนุรักษ์วิถีชุมชนริมคลองแสนแสบเป็นตัวอย่างที่มีการเชื่อมประสานการทำงานโดยไม่มีแยก
ส่วน และภารกิจในส่วนของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ก็ไม่ใช่เพียงแค่การสวมใส่ผ้าไทยหรือกินอาหาร
ไทยเท่านั้น อยากทำให้เห็นว่ามันคือวิถีชีวิตของคนไทย

“การที่มหาวิทยาลัยทำงานร่วมกับชุมชนและเปลี่ยนแปลงชุมชนเพื่อให้วิถีชีวิตในชุมชนเปลี่ยนแปลงและเพิ่มคุณค่าให้แก่วิถีชีวิตของพวกเขา ถือเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อความสุขของคนในสังคม งานลักษณะนี้มหาวิทยาลัยจะไม่ติดอันดับอยู่ในระดับ worldclass universities หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking ใดๆทั้งสิ้นก็ตาม ซึ่งผมอยากฝากถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า เราจะดูการทำงานหรือความรับผิดชอบเพียงเพื่อการติดอยู่ในอันดับต่างๆ แค่นั้นหรือ แล้วทอดทิ้งภาระการทำงานในส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนต่างๆ งานบริการวิชาการแก่สังคมเป็นงานที่ผู้คนในสังคมจะได้รับประโยชน์และเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ด้าน **นางสาวรัตนิน สุพฤติพานิชย์** นักวิจัยเรื่องชุมชนริมน้ำ จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การทำงานชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นจำเป็นที่เราต้องใช้พลังจากคนในชุมชนขับเคลื่อน และต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนโดยการจัดกิจกรรมพาไปดูงาน สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงและต้องถามคนในชุมชนเสมอๆ ว่า ต้องการเห็นชุมชนที่ตัวเองอยู่อาศัยเป็นอย่างไร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมสำรวจชุมชนร่วมกันเพื่อทำให้รู้ว่าชุมชนตัวเองมีอะไรดี อะไรมีคุณค่าคนในชุมชนต้องเป็นคนตอบให้สังคมรับรู้ ไม่ใช่คนนอกพื้นที่จะเป็นคนตอบหรือนักวิจัยเป็นคนตอบ

“สิ่งสำคัญต้องทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของตัวเองและของชุมชน พร้อมจะทำงานและสร้างเครือข่ายภายในชุมชนของตัวเอง และพร้อมจะทำงานสานประโยชน์กับหน่วยงานอื่นๆ แม้ว่าเราจะเป็นนักวิจัย สร้างความรู้ใหม่หากแต่ความรู้เหล่านั้นมันก็อยู่ในชุมชนเราจึงต้องรับฟังและสื่อสารกับคนในชุมชนให้มากขึ้น พร้อมไปกับการลงมือทำงานอย่างจริงจัง ชุมชนจึงจะเชื่อถือ เชื่อมมั่นและศรัทธาพร้อมทั้งให้ความร่วมมือและก้าวไปด้วยกันอย่างไร้ปัญหา”